

SẢN XUẤT

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BỀN VỮNG, THỰC CHẤT, ĐÁP ỨNG NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI DÂN



Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) với hành trình hơn một thập kỷ qua đã tạo dựng những dấu ấn phát triển đặc biệt, góp phần mang đến diện khởi sắc cho bức tranh nông thôn của Thủ đô. Với phương châm “Làm đâu, chắc đó”, Hà Nội được Bộ NN&PTNT đánh giá, cách làm rất bài bản, căn cơ, bền vững, thực chất, không chạy theo thành tích, đặc biệt không có tình trạng nợ tiêu chí NTM, qua đó đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của nhân dân. Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí đã có cuộc trao đổi xung quanh nội dung này.

- Thưa ông, thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp có làm gián đoạn tiến độ xây dựng NTM của Hà Nội?

- Trong bối cảnh khó khăn, thách thức bủa vây bởi đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và huy động nguồn lực đầu tư, phát triển khu vực nông thôn, nhưng phong trào xây dựng NTM trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục giữ được “lửa”. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt là Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai

đoạn 2021-2025”, phong trào xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh ở khắp các địa phương và đạt được những kết quả tích cực.

Đến nay, thành phố đã có 12/18 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong số 6 huyện chưa về đích, hiện nay, huyện Phú Xuyên đã hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020, trình Hội đồng Thẩm định trung ương xem xét, thẩm định. Các huyện Chương Mỹ, Mê Linh, Ứng Hòa phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Hai huyện Ba Vì, Mỹ Đức phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Toàn thành phố đã có 368/382 xã đạt chuẩn NTM, 29 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong số 14 xã chưa hoàn thành NTM, có 2 xã (Vân Hòa, Ba Vì) thuộc huyện Ba Vì đã đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận đạt chuẩn. Còn lại 12 xã của các huyện Mỹ Đức, Ba Vì đều đạt 15-18 tiêu chí, phấn đấu trình thành phố đánh giá trước 30/9/2021. Có thể nói, kết quả đạt được, không chỉ góp phần ổn định kinh tế - xã hội cho khu vực nông thôn, mà còn sẵn sàng bứt phá cho nấc thang phát triển vươn tầm NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của Hà Nội trong giai đoạn mới.

- Bộ NN&PTNT đánh giá, cách làm rất bài bản, căn cơ, bền vững, thực chất, không chạy theo thành tích, đặc biệt không có tình trạng nợ tiêu chí NTM. Vậy Hà Nội đánh giá xã đạt chuẩn NTM dựa trên cơ sở nào, thưa ông?

- Thể chế hóa các quy định của Trung ương và từ thực tiễn, UBND thành phố đã ban hành các quyết định về công nhận xã đạt chuẩn NTM, đơn cử: Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã NTM thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 3745/QĐ-UBND

ngày 11/7/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu về lĩnh vực môi trường, an ninh trật tự, văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, tổ chức sản xuất, du lịch thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí của trung ương và thành phố ban hành, Sở NN&PTNT Hà Nội đã phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn về phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở trong quá trình tổ chức, chỉ đạo và thực hiện xây dựng NTM.

Sở dĩ Bộ NN&PTNT đánh giá cao cách làm bài bản của Hà Nội đó là không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ tiêu chí NTM, trong khi đó, một số chỉ tiêu, tiêu chí NTM của thành phố đặt ra cao hơn so với Trung ương quy định. Chẳng hạn tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM yêu cầu có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán trao đổi hàng hóa, nhưng Hà Nội yêu cầu, xã có chợ nông thôn trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đạt chuẩn hoặc có siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn. Hiện nay, trên địa bàn thành phố, ngoài 322 chợ nông thôn còn có các siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi và các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, bảo đảm giao thương cho người dân khu vực nông thôn.

Hay tiêu chí giao thông, Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM yêu cầu đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; đường trục chính nội đồng bảo đảm vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm, nhưng Bộ tiêu chí xã NTM thành phố Hà Nội yêu cầu đường ngõ xóm được cứng hóa sạch và không lầy lội vào mùa mưa; đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện, bảo đảm vận chuyển hàng hóa quanh năm. Đây là yêu cầu cao hơn, nhưng Hà Nội đã làm rất tốt tiêu chí này.

Hoặc tiêu chí trường học theo quy định của tỷ lệ trường học các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Trong khi hướng dẫn chấm điểm yêu cầu trường học các cấp phải đạt chuẩn quốc gia (tiêu chí cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia chỉ là một trong 5 chỉ tiêu để công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia).

Tương tự, về cơ sở vật chất văn hóa, theo yêu cầu

của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM: 100% thôn bản ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hoá thể thao phục vụ cộng đồng.

Tại Hướng dẫn số 4688/HD-BVHTTDL ngày 14/11/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, theo đó quy định: Đối với các địa phương gặp khó khăn trong việc bố trí diện tích đất và huy động nguồn lực để xây dựng mới trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa khu thể thao thôn thì tạm thời sử dụng các cơ sở vật chất hiện có như hội trường, trung tâm học tập cộng đồng, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa đã xây dựng từ trước để tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao phục vụ cộng đồng.

Một số địa phương có các thiết chế văn hóa truyền thống như đình làng, nhưng chưa có nhà văn hóa, nếu được sự đồng ý của nhân dân và các đoàn thể địa phương có thể sử dụng thiết chế này tổ chức một số hoạt động văn hóa thể thao phù hợp. Một số thôn, làng, bản, ấp có số dân ít, địa giới hành chính gần nhau, được sự đồng thuận của nhân dân có thể tổ chức sinh hoạt văn hóa, thể thao tại một nhà văn hóa liên thôn.

Tuy nhiên, thành phố Hà Nội xác định và yêu cầu các huyện, thị xã rà soát toàn bộ các thôn, cụm dân cư chưa có nhà văn hóa hoặc nhà văn hóa cũ, đã xuống cấp báo cáo thành phố để hỗ trợ đầu tư, phấn đấu trong năm 2021-2022, có 100% số thôn, cụm dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn theo quy định.

Hà Nội xác định xây dựng nông thôn mới có điểm đầu không có điểm kết thúc với mục đích nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Theo định hướng của thành phố sẽ xây dựng NTM theo hướng tiêu chí đô thị. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí NTM các cấp (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021-2025, Hà Nội lồng ghép Bộ tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo hướng tiêu chí đô thị để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đô thị hóa. Theo đó, một số tiêu chí sẽ cao hơn so với Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025 của trung ương.

- Thưa ông, giữ "lửa" tinh thần ra quân xây dựng NTM sẽ giúp các địa phương thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra, góp phần quan trọng ổn định kinh tế nông thôn nói riêng và nền kinh tế nói chung, tạo sự ổn định, phát triển chung của thành phố. Để làm tốt nhiệm vụ này, thành phố đã gắn trách nhiệm các sở, ngành trong xây dựng NTM, qua đó, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân nông thôn?

- Đúng vậy, tại quyết định của UBND thành phố ban hành Bộ tiêu chí về xã NTM thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 đã nêu rất rõ, các sở, ngành chủ trì, hướng dẫn, thực hiện đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ được giao của các xã trên địa bàn từng huyện. Trong quá trình công nhận xã đạt chuẩn NTM đều có sự tham gia của các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố có liên quan từ việc thẩm định, lấy ý kiến đánh giá tiêu chí phụ trách của các sở, ngành đến cuộc họp thống nhất, bỏ phiếu của Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố. Đặc biệt là việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM là một trong những điều kiện, thủ tục bắt buộc trong hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM.

Việc làm này nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"; bên cạnh đó nhằm đánh giá khách quan kết quả xây dựng NTM, nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của tổ chức Mặt trận từ thành phố đến cơ sở trong việc vận động, giám sát xây dựng NTM trên địa bàn thành phố.

- Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2021, có thêm 4 huyện đạt chuẩn NTM (Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê Linh, Ứng Hòa), 14 xã đạt chuẩn NTM, 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và huyện Đan Phượng đạt chuẩn NTM nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, với vai trò là cơ quan tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU, Văn phòng Điều phối NTM thành phố Hà Nội sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

- Có thể nói, những thành công trong hành trình hơn một thập kỷ qua thực sự đã tạo bước đột phá lịch sử làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn Hà Nội, mở ra những bước ngoặt mới, trong giai đoạn mới. Chúng tôi xác định, kết quả đạt được cũng chỉ là sự khởi đầu cho nhiệm kỳ mới để quyết tâm xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại theo hướng tiêu chí đô thị, phát triển kinh tế nông thôn, làng nghề, cơ cấu lại ngành Nông nghiệp trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, xây dựng thương hiệu nông sản, sản phẩm OCOP...

Để làm tốt nhiệm vụ này đòi hỏi sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở. Các cấp ủy Đảng cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM, cần làm cho từng người dân hiểu, tin tưởng và cùng tham gia, sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, tạo bước đột phá trong thực hiện chương trình.

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực nâng chất lượng các tiêu chí NTM, chú trọng quan tâm các tiêu chí về trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, giao thông, chợ, cơ sở vật chất văn hóa... với mục tiêu nâng cao thu nhập của người dân ở khu vực nông thôn và người dân nông thôn thực sự hài lòng về kết quả xây dựng NTM với mong muốn xây dựng trở thành các làng quê đáng sống. Chính vì vậy Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy đã xác định ngoài nguồn lực của nhân dân và xã hội hóa, thành phố bố trí dành nguồn lực khá lớn cho đầu tư giai đoạn 2021-2025 sẽ tập chung chính vào các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo hướng tiêu chí đô thị, có một số chỉ tiêu, tiêu chí cao hơn so với Bộ tiêu chí của trung ương quy định giai đoạn 2021-2025.

Với phương châm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, "làm đâu, chắc đó", Văn phòng Điều phối NTM thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp căn cơ để hoàn thành các nội dung Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu đặt ra trong giai đoạn 2021-2025.

Trân trọng cảm ơn ông!

Theo Cổng GTĐT Hà Nội

KHÔNG ĐỂ ĐỨT GÃY CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG SẢN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN THỦ ĐÔ TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19



Đây là nội dung được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, khi phát biểu tại hội nghị giao ban quý II/2021 Chương trình số 04-CTr/TU về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn,

12/18 huyện, thị xã về đích nông thôn mới

Trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, việc thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, TP đã có 12/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong số 6 huyện chưa về đích, hiện nay, huyện Phú Xuyên đã hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn NTM trình Hội đồng thẩm định T.Ư xem xét, thẩm định.

Đoàn thẩm định NTM TP Hà Nội cũng đã tiến hành thẩm tra hồ sơ và kiểm tra thực địa đối với huyện Chương Mỹ; kết quả địa phương này đủ điều kiện để hoàn thiện thủ tục trình Hội đồng T.Ư thẩm định, công nhận đạt chuẩn. Trong khi đó, 2 huyện Mê Linh và Ứng Hòa đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình UBND TP Hà Nội xem xét trước ngày 25/7/2021. Đối với các huyện: Ba Vì, Mỹ Đức, đang hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu về đích NTM năm 2022.

Bên cạnh 12 huyện, thị xã về đích NTM, toàn TP hiện đã có 368/382 xã đạt chuẩn NTM, và 29 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong số 14 xã chưa hoàn thành NTM, có 2 xã thuộc huyện Ba Vì (Vân Hòa, Ba Vì) đã đủ điều kiện trình Hội đồng TP thẩm định, công nhận đạt chuẩn. Còn lại 12 xã của các huyện Mỹ

Đức, Ba Vì đều đạt từ 15 - 18 tiêu chí, phấn đấu trình TP đánh giá trước 30/9/2021.

Cùng với kết quả xây dựng NTM, từ đầu năm 2021 đến nay, sản xuất nông nghiệp của Hà Nội tiếp tục duy trì tăng trưởng khá. Năng suất cây trồng vụ Xuân đạt cao. Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tăng cả về số lượng và sản lượng. Điều này góp phần bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm trong bối cảnh dịch Covid-19 cho người dân cư trú tại Hà Nội.

Đời sống nông dân Hà Nội thời gian qua cũng không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/người/năm. Đa số các hộ gia đình đã có nhà kiên cố, khang trang. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm xuống còn dưới 0,37%, đặc biệt có 4 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh và Hoài Đức hiện không còn hộ nghèo.

Phát triển tam nông trong bối cảnh dịch Covid-19

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Chính bởi vậy, việc tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu kép về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM gắn với bảo đảm đời sống cho người dân, trước mắt là lương thực, thực phẩm, được xem là hết sức quan trọng.

Để bảo đảm mục tiêu kép trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Chương trình số 04-CTr/TU đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

Các huyện, thị xã cần ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình 04/CTr-TU của Thành ủy giai đoạn 2021 - 2025 cụ thể theo từng năm nhằm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Các quận tiếp tục quan tâm hỗ trợ các huyện ngoại thành Hà Nội xây dựng NTM, đặc biệt là những huyện còn nhiều khó khăn như: Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa...

Cùng với đề nghị các huyện tập trung xây dựng NTM theo kế hoạch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị địa phương tiếp

tục củng cố, kiện toàn, đổi mới, nghiên cứu xây dựng chính sách để tạo điều kiện phát triển hợp tác xã, kinh tế trang trại. Quy hoạch phát triển làng nghề, ngành nghề, các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ nông thôn.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 52/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp...

CẦN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP TỔNG THỂ HỆ THỐNG ĐÊ ĐIỀU, THỦY LỢI



Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về tiến độ triển khai và bố trí vốn cho các dự án xử lý cấp bách trên sông Bùi, sông Đáy thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ và huyện Mỹ Đức.

Hà Nội có hệ thống đê lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Hồng; trong đó có gần 38 km đê hữu Hồng là đê cấp đặc biệt bảo vệ trực tiếp cho khu vực trung tâm thành phố. Hệ thống đê Hà Nội thường xuyên được đầu tư tu bổ, nâng cấp, phục vụ công tác phòng, chống lụt bão, bảo vệ Thủ đô. Tuy nhiên, việc bố trí vốn đầu tư cho hệ thống đê điều thời gian qua còn thấp hơn nhiều so với nhu cầu, mang tính manh mún, chưa đổi mới công nghệ, chưa có kế hoạch đầu tư tổng thể phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô. Nhiều vị trí đê điều bị sạt lở phải thực hiện xử lý khẩn cấp cục bộ, thiếu tính đồng bộ, bị động, làm giảm hiệu quả đầu tư. Hiện trạng một số tuyến đê của thành phố còn kém hơn hệ thống đê của các tỉnh lân cận.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp hiện nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các sở, ban ngành, địa phương cần chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả phương án đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Tuyệt đối không để đứt gãy các chuỗi cung ứng nông sản, hàng hoá nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn Thủ đô./.

Theo Báo KTĐT

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổng thể đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều, công trình thủy lợi cho giai đoạn theo chu kỳ 5 năm 2021-2025 và có tầm nhìn tương xứng với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô, bảo đảm việc đầu tư đồng bộ, tránh dàn trải, tránh bị động, giảm thiểu công trình phải xử lý khẩn cấp, không theo kế hoạch.

Trong tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các dự án công trình đê điều, thủy lợi cần giảm thiểu, tiến tới loại bỏ các phương án truyền thống, lạc hậu, kém hiệu quả, ưu tiên áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, bền vững lâu dài; làm cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND thành phố cân đối nguồn vốn đầu tư, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn hệ thống công trình đê điều, thủy lợi, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô...

Về dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở trên địa bàn huyện Chương Mỹ và huyện Mỹ Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, cân đối đủ nguồn vốn, tham mưu UBND thành phố bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống lụt bão năm 2021 và những năm tiếp theo.../.

NT (Theo Báo Hà nội mới)

HÀ NỘI DẪN ĐẦU CẢ NƯỚC VỀ SỐ SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC CHỨNG NHẬN 5 SAO

Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa có quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp Quốc gia. Theo đó, cả nước có tổng số 20 sản phẩm được Hội đồng thẩm định Trung ương chứng nhận là sản phẩm OCOP 5 sao.

Đáng chú ý trong số này, Hà Nội có đến 4 sản phẩm OCOP đạt 5 sao gồm: Bộ bát đĩa gốm sứ hoa sen đỏ, bộ bát đĩa gốm sứ chim én hoa sen, bộ bát đĩa gốm sứ rồng phượng và bộ ấm chén gốm sứ chim én hoa sen. Cả 4 sản phẩm OCOP 5 sao này đều do Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh (huyện Gia Lâm) sản xuất. Với 4 sản phẩm OCOP được Bộ Nông nghiệp & PTNT chứng nhận đạt 5 sao, Hà Nội là địa phương có số lượng sản phẩm chất lượng 5 sao nhiều nhất của cả nước.

Quảng Ninh là địa phương có số lượng sản phẩm OCOP được chứng nhận 5 sao nhiều thứ hai của cả nước với 3 sản phẩm. Tiếp đến là các tỉnh: Hà Giang, Lâm Đồng, An Giang, Thái Nguyên - mỗi địa phương có 2 sản phẩm OCOP 5 sao. Các tỉnh có 1 sản phẩm OCOP được chứng nhận 5 sao gồm: Thanh Hóa, Sơn La, Kon Tum và Sóc Trăng.

Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, đến nay thành phố đã đánh giá, phân hạng và công nhận được 1.054 sản phẩm OCOP. Trong đó, có 17 sản phẩm tiềm năng 5 sao (4 sản phẩm đã được công nhận), 731 sản phẩm 4 sao và 306 sản phẩm 3 sao.

Trong tổng số 1.054 sản phẩm OCOP được công nhận, có 691 sản phẩm thực phẩm (chiếm 65,6%), 30 sản phẩm đồ uống (chiếm 2,8%), 7 sản phẩm thảo dược (chiếm 0,7%), 27 sản phẩm vải, may mặc (chiếm 2,6%), 299 sản phẩm lưu niệm, nội thất và trang trí (chiếm 28,4%).

Chương trình OCOP của Hà Nội những năm qua đã thu hút sự tham gia, đồng hành phát triển của 72 doanh nghiệp, 82 hợp tác xã và 101 hộ sản xuất kinh doanh. Hiệu ứng lan tỏa của Chương trình OCOP đã giúp giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động khu vực nông thôn./.

NT (Theo Báo KTĐT)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG HÀ NỘI TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ



Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), Công đoàn Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức tặng quà các đồng chí cán bộ, viên chức là con em gia đình chính sách tại văn phòng Trung tâm. Hoạt động này nhằm tri ân đóng góp lớn lao của các anh hùng, liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công, thể hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, đạo lý uống nước nhớ

nguồn tốt đẹp của dân tộc.

Do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, năm nay, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội không tổ chức thăm hỏi tại nhà các gia đình chính sách mà chỉ trao quà tại văn phòng Trung tâm.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Vũ Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, công lao đóng góp của các gia đình chính sách, người có công đã cống hiến một phần máu xương cho độc lập tự do của dân tộc và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Trung tâm đã trao 9 suất quà cho 9 gia đình cán bộ, viên chức là con em gia đình chính sách. Mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng./.

Nguyễn Thúy

KHOA HỌC KỸ THUẬT

CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ GÀ ĐẸ NHIỀU TRỨNG



Để có thể tạo điều kiện tốt nhất cho gà đẻ nhiều trứng, người nuôi cần nắm bắt được các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến môi trường sống, sức khỏe, dinh dưỡng của gà. Từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp, chính xác và tiết kiệm được chi phí chăm sóc.

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất

Để đàn gà có năng suất trứng tốt, kích thước lớn và chất lượng ổn định, người nuôi cần có những lưu ý như sau:

Tuổi của đàn gà: Khi gà đạt khoảng 18 - 22 tuần tuổi việc sản xuất trứng bắt đầu. Tỷ lệ đẻ đạt đến đỉnh cao khoảng 90% ở 6 - 8 tuần sau đó. Sau 12 tháng đẻ, sản lượng trứng sẽ giảm xuống còn khoảng 65%.

Thay lông: Giai đoạn thay lông gia cầm mất protein và năng lượng vào sự tăng trưởng lông nên sẽ giảm đẻ.

Thời gian chiếu sáng: Gà đẻ cần thời gian chiếu sáng từ 14 - 16 giờ, để duy trì sản xuất trứng. Nếu thời gian chiếu sáng giảm, gia cầm không ăn, dẫn đến sản lượng trứng thấp.

Thiếu thức ăn: Gà đẻ không ăn trong vài giờ, sự suy giảm sản lượng trứng sẽ xảy ra ngay (nhất là trường hợp bị mất điện đột ngột vào ban đêm).

Thiếu nước: Nước chiếm khoảng 70% tổng trọng lượng cơ thể và chiếm gần 75% khối lượng của quả trứng. Việc thiếu nước trong vài giờ có thể sẽ làm giảm sản lượng trứng.

Thiếu hụt Canxi: Ca không được cung cấp đầy đủ, lượng Ca dự trữ bị cạn kiệt sẽ giảm sản lượng trứng, vỏ trứng mỏng hoặc không có vỏ. Kích cỡ hạt Ca lớn, nên chiếm khoảng 1/3 tổng lượng Ca trong thức

ăn để được giữ lại lâu hơn ở đường tiêu hóa trên. Giúp nguồn Ca được giải phóng từ từ và liên tục để hình thành vỏ trứng.

Thiếu hụt photpho: Sự mất cân bằng của Ca và P sẽ cản trở sự hấp thụ và làm giảm sản lượng trứng, vỏ trứng mỏng và tỷ lệ ấp nở thấp. Đối với gà đẻ giai đoạn sản xuất trứng tỷ lệ Ca/P là 12Ca/1P.

Thiếu Vitamin D: Nếu thiếu Vitamin D3 thì sẽ giảm hấp thụ Canxi dẫn đến hậu quả là giảm sản lượng trứng.

Thừa hoặc thiếu muối: Dư thừa muối sẽ dễ dẫn đến tiêu chảy phân lỏng và ướt. Thiếu muối sẽ dẫn đến hiện tượng gà cắn mổ nhau và giảm sản lượng trứng.

Protein và Axit Amin: Gà không thể tổng hợp được một số axit amin thiết yếu để đáp ứng yêu cầu trao đổi chất. Methionine và lysine là hai axit amin thường thiếu trong khẩu phần khi gia cầm bắt đầu đẻ.

Độc tố nấm: Độc tố mycotoxin trong thức ăn sẽ gây cản trở sự hấp thụ hoặc chuyển hóa của một số chất dinh dưỡng đồng thời gây thiếu hụt canxi và Vitamin D3. Ảnh hưởng đến tỷ lệ đẻ trứng.

Stress: Gà đẻ rất nhạy cảm với stress và thường đáp ứng bằng cách ngừng đẻ trứng. Cần ngăn chặn mèo, chuột và các động vật khác vào chuồng vì dễ làm cho gia cầm hoảng sợ.

Nhiệt độ chuồng nuôi cao: Gia cầm thở nhiều, uống nhiều nước, giảm ăn, chậm lớn, năng suất thấp. Suy giảm hệ thống miễn dịch dễ bị chết đột ngột. Gia cầm mái giảm đẻ, chất lượng vỏ trứng kém.

Giải pháp

Kích thích hormone: Đây là cách chuyên gia khuyến nên áp dụng để giúp gà đẻ nhiều trứng hơn. Cách thức đơn giản và dễ thực hiện, đó chính là cho gà phơi nắng từ 12 - 14 giờ và thực hiện điều này liên tục trong 3 tuần sẽ giúp cho gà kích thích đẻ nhiều trứng hơn.

Chiếu sáng: Bổ sung thời gian chiếu sáng bằng ánh sáng nhân tạo (sử dụng bóng đèn sợi đốt). Đèn nên được kiểm tra thường xuyên và làm sạch để không bị mờ.

Bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý: Gà được bổ sung dinh dưỡng qua các loại thức ăn sẽ giúp cho gà phát triển tốt và đẻ nhiều hơn. Nếu gà quá ốm, chúng sẽ không có sức để đẻ, còn đối với những gà quá mập

thì lớp mỡ sẽ lất át buồng trứng, cũng khiến gà không thể đẻ nhiều được. Phải đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch cho gia cầm mọi lúc. Để ngăn ngừa sự thiếu hụt vitamin và khoáng chất, cần bổ sung dưỡng chất phù hợp để kéo dài thời gian đẻ, đẻ nhiều, trứng to. Trong bột cá, bột gluten bắp, bột thịt, bột whey và bột hướng dương chứa hàm lượng natri cao. Khi các thành phần này được sử dụng thì lượng muối bổ sung vào thức ăn phải giảm xuống (tỷ lệ muối trong thức ăn khoảng 0,3 - 0,5%).

Đối với gà đẻ giai đoạn hơn 20 tuần tuổi nên bổ sung chế độ ăn nhiều protein hơn trong thời gian thay lông, để có thể đáp ứng nhu cầu về tăng trưởng lông và tăng sản xuất trứng. Với gà đẻ trứng công

nh nghiệp (gà đẻ trứng đỏ), bắt đầu cho gà ăn theo tiêu chuẩn khi chúng đẻ lên 5%. Ở giai đoạn 36 tuần tuổi, gà nên được cho ăn 2 bữa/ngày. Thức ăn nên chia làm 2 bữa sáng 40% và chiều 60% là hợp lý.

Thời gian cho gà ăn hợp lý: Sáng từ 7 - 7h30 nên cho gà ăn khoảng 40% tổng lượng cám. Đến lúc 10h30, nên đi đào cám và kiểm tra cũng như san cám cho gà ăn đều. Chiều đến lúc 1h30 nên kiểm tra máng ăn cho gà để ăn hết thức ăn còn lại. Sau đó khoảng 2h30 chiều nên cho gà ăn khoảng 40% cám, cứ sau khoảng 30 phút nên ăn 20% cám. Người nuôi cũng cần bổ sung canxi và phốt pho cho gà là việc làm cần thiết./.

Theo tapchigiacam.vn

TÁC HẠI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ RẦY NÂU HẠI LÚA

Rầy nâu gây hại lúa bằng cách chích hút nhựa lúa, truyền bệnh virus... Rầy có thể gây hại từ giai đoạn cấy, gieo sạ đến khi sắp thu hoạch.

Ruộng bị cháy rầy thành từng chòm, nơi lúa mọc tốt, rậm rạp hay gần nơi có ánh sáng đèn vào ban đêm. Rầy sinh sống và gây hại chủ yếu nơi gốc lúa.

Rầy nâu đẻ trứng ở bẹ và gân lá, có 5 tuổi, 2 - 3 ngày lột xác một lần, vòng đời khoảng 28 - 30 ngày. Rầy nâu trưởng thành thích ánh sáng đèn, có 2 dạng: Cánh ngắn và cánh dài, ruộng đầy đủ thức ăn, rầy cánh ngắn chiếm đa số, khi ruộng hết thức ăn hay điều kiện thời tiết không thuận lợi, rầy sẽ di cư (vào ban đêm).

Ngoài thiệt hại do cháy rầy, rầy nâu còn truyền bệnh virus vàng lùn, lùn xoắn lá và lúa cỏ. Bệnh không có thuốc trị. Rầy non và rầy trưởng thành đều có khả năng truyền virus, rầy lột xác vẫn truyền bệnh, tuy nhiên bệnh không truyền qua trứng, thời gian ủ bệnh trong rầy khoảng 7 - 10 ngày.

Rầy nâu nhiễm virus chích hút lúa chưa tới 1 giờ có thể truyền bệnh cho lúa khỏe, 1 cá thể rầy nâu có thể truyền cùng lúc cả hai bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá, trên cùng một bụi lúa có thể mang cả hai bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá.

Tuy nhiên, cũng trong 1 bụi có thể có chồi bệnh, chồi không bệnh. Thời gian ủ bệnh trên lúa còn tùy vào giống và giai đoạn bị nhiễm bệnh.

Nhìn chung giai đoạn nhiễm bệnh càng sớm (khoảng 1 tháng sau khi cấy, gieo sạ với lúa ngắn ngày), thời gian ủ bệnh sẽ càng ngắn và thiệt hại càng nặng. Cỏ lồng vực (cỏ gạo), cỏ đuôi phụng là ký

chủ trung gian của bệnh, bệnh không lây qua trứng rầy, giống, đất, nước, gió, vết thương trên lúa...

Biện pháp tổng hợp quản lý rầy nâu và bệnh virus trên lúa.

- (1) Hạn chế trồng giống nhiễm.
- (2) Cấy, gieo sạ đồng loạt theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
- (3) Không sạ, cấy dày.
- (4) Vệ sinh đồng ruộng, không để lúa chết.
- (5) Thả vịt ăn rầy (nếu điều kiện cho phép).
- (6) Nâng mực nước trên ruộng để diệt trứng (nếu có thể).
- (7) Thăm đồng thường xuyên nhất là giai đoạn đầu một tháng sau cấy, gieo sạ.
- (8) Chú ý trừ rầy giai đoạn mạ.
- (9) Thường xuyên theo dõi thông báo sâu bệnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- (10) Phun thuốc đặc trị theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật như Osago 80WG (Nitenpyram 20% + Pymetrozine 80% w/w), Comda Gold 5WG (Emamectin Benzoate 5%); Butyl 10WP, 400SC (Buprofezin 10%, 400g/l), Bascide 50EC (Fenobucarb), Sagometro 50WG (Pymetrozine 50%), Brimgold (Dinotefuran 50 g/kg + Imidacloprid 150 g/kg) 200WP, Saivina 430SC (Carbaryl 430 g/l), Sếu đỏ 3EC (Acetamiprid 30 g/l).

Chú ý cần phun theo 4 đúng, phun đủ lượng nước thuốc theo khuyến cáo (tối thiểu 2 bình 16 lít/1000 m²), phun vào gốc nơi rầy sinh sống và gây hại, có thể phun sáng sớm hay chiều mát./.

Theo Báo NNVN

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2021)

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:

Ngày 01, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, những ngày sau rãnh áp thấp suy yếu, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông nam. Từ khoảng ngày 07 rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ được thiết lập trở lại.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:

Ngày 01, 09, 10: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông nam cấp 2 - 3.

Ngày 03 - 06: Mây thay đổi, ngày nắng, có ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông nam cấp 2.

Ngày 07, 08: có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông nam cấp 2.

Nhiệt độ trung bình: 28.5 - 29.5°C.

Nhiệt độ cao nhất: 35 - 37°C.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 26°C.

Lượng mưa phổ biến: 70 - 120mm.

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.

Tổng số giờ nắng: 50 - 55 giờ.

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương. Đối tượng áp dụng gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương.

Theo đó, trình tự xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai gồm bốn bước: Bước 1, rà soát, thu thập tài liệu, điều tra khảo sát số liệu cơ bản; Bước 2, xác định đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp; Bước 3, xây dựng dự thảo kế hoạch phòng chống thiên tai lấy ý kiến các cơ quan đơn vị có liên quan, tiếp thu giải trình và chỉnh lý dự thảo; Bước 4, ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai: ủy ban nhân

dân các cấp phê duyệt ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai của cấp mình.

Các cấp phải xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai gồm: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đối với cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch; đối với cấp huyện là phòng chuyên môn được giao; đối với cấp xã là công chức được giao. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai hàng năm của địa phương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2021./.

Chu Tuấn

GIÚP CÁC HỘ NÔNG DÂN THAM GIA SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

Việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác (SXNN) đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử (TMĐT) để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời, hỗ trợ hộ SXNN đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn TMĐT; thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh

lùn ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian.

Ngoài ra, thông qua các sàn TMĐT và nền tảng số cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân... Lựa chọn đưa lên sàn TMĐT các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào, các công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp thương hiệu uy tín, chất lượng tốt, giá cả phù hợp để giới thiệu, cung cấp cho các hộ SXNN.

Bằng việc hỗ trợ đưa sản xuất nông nghiệp lên

sàn TMĐT, cần hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số. Đồng thời với việc hướng dẫn người dân, thì việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp thông qua sàn TMĐT và các kênh phân phối của doanh nghiệp bưu chính sở hữu sàn là việc làm cần thiết, đồng thời, mở rộng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên kênh phân phối mới, hiện đại và bền vững thông qua nền tảng số; mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Đồng thời thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhanh, góp phần tránh ứ ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh bị thương lái ép giá.

Giúp người dân tại các địa phương khác trong nước và quốc tế có thể mua sản phẩm một cách thuận tiện, nhanh chóng kể cả trong bối cảnh hạn chế đi lại do dịch bệnh.

Kế hoạch cũng nêu rõ về hỗ trợ cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh

doanh như: Cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân; cung cấp các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào có thương hiệu, đảm bảo chất lượng và phù hợp với nhu cầu của hộ SXNN để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Có chính sách ưu đãi cho hộ SXNN khi mua sắm các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh trên sàn TMĐT.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các cơ quan, thông tấn, kênh đối ngoại để quảng bá sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam ra nước ngoài, hướng đến bà con kiều bào cũng như người nước ngoài, nhằm thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nông sản Việt Nam ra thế giới.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

ĐỊA CHỈ XANH:

BỘT NGŨ CỐC MIN MIN TẠO THƯƠNG HIỆU TỪ MỘT NGƯỜI MẸ



Cầm trên tay sản phẩm Bột ngũ cốc Min Min - “đứa con tinh thần của mình”, chị Nguyễn Thu Nga không giấu được cảm xúc về con đường khởi nghiệp của mình để xây dựng nên sản phẩm bột ngũ cốc Min Min.

Chị Nguyễn Thu Nga sinh ra và lớn lên tại thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Sau khi sinh bé đầu chị thấy nguồn sữa không được dồi dào, cơ thể ngày một yếu. Là một người mẹ đang chăm con chị cảm nhận được mình đang thiếu sữa. Với khát khao nuôi con bằng sữa mẹ, chị đã tìm đọc nhiều nguồn tài liệu, sách báo mong tìm được một loại thực phẩm có thể cải thiện sức khỏe cho mẹ và cho con, chị quyết tâm và làm ra bột ngũ cốc để giúp bản thân cải thiện nguồn sữa. Chị đã thành công hơn sự mong đợi. Tự bản thân cảm thấy bột ngũ cốc

do mình làm ra thơm ngon, mẹ và con hấp thụ tốt, sữa mẹ ngày càng đặc hơn, dinh dưỡng trong từng sản phẩm có thể kiểm soát và đặc biệt chị tự tin về độ an toàn của sản phẩm. Quy trình làm bột ngũ cốc chị đăng trên trang cá nhân facebook, mọi người thấy chị làm cẩn thận nên đặt mua. Cơ duyên của chị đến với sản phẩm được ra đời từ đó.

Ngũ cốc Min Min ra đời từ năm 2017, đến nay đã bước sang năm thứ 5, tên tuổi của sản phẩm trên thị trường đã gắn liền với người lãnh đạo công ty Nguyễn Thu Nga. Khi quyết định gắn bó với sản phẩm, chị đã bỏ không ít công sức đi học tập kinh nghiệm ở nhiều nơi. Chị đã bỏ không ít công sức để thử các cách làm khác nhau, sao cho bột xay mịn nhất để dễ uống. Nghiên cứu công thức để có một tỷ lệ hiệu quả và dinh dưỡng, đồng thời cách sản xuất sao cho thơm ngon nhất.

Nhớ lại ngày đầu khởi nghiệp chị chia sẻ “những ngày bắt đầu vào khởi nghiệp chị gặp nhiều khó khăn về vốn và cơ sở vật chất, sản phẩm đều được rang bằng tay, thô sơ, nhân lực thiếu... qua năm tháng, chị tích được ít vốn, chị mạnh dạn đầu tư máy xay và máy sấy để tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm sức lao động”.

Chị tâm sự thêm, thời điểm chị khởi nghiệp, chị đang công tác cho một Công ty, công việc ấy chị gắn bó nhiều năm với mức lương thu nhập khá, chị đã trở từ bỏ công việc mình yêu thích, dành toàn thời gian tâm sức để phát triển sản phẩm, nhiều lúc sản

phẩm thử nghiệm bị thất bại, chị cảm giác hụt hẫng, thất vọng. Nhưng với sự quyết tâm cao, sự động viên của chồng và gia đình luôn giúp đỡ, ủng hộ, chị không nản, chị tiếp tục miệt mài đọc và học hỏi kinh nghiệm cuối cùng chị tìm ra công thức tỷ lệ kết hợp các loại hạt cho phù hợp. Ban đầu, số lượng hạt chỉ hơn 10 loại, đến nay lên đến 29 loại hạt trong một sản phẩm bao gồm: Óc chó, óc ả, hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt dẻ cười, hạt bí, hạt lanh, yến mạch, hạt sen, hạt kê, gạo lứt... Điều đặc biệt, các loại hạt đều được chọn lọc ở những nơi cơ sở cung cấp uy tín trong và ngoài nước, kết hợp với sự đầu tư về máy móc hiện đại trong quá trình rang sấy cũng như sự giám sát chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm, đến nay sản phẩm Bột ngũ cốc dinh dưỡng Min Min đã làm hài lòng người tiêu dùng. Sản phẩm phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt tốt cho trẻ em dưới 2 tuổi, phụ nữ mang thai, phụ nữ thiếu sữa... Kể từ khi ra đời, Ngũ cốc Min Min ngày càng khẳng định được vị thế và tầm quan trọng của mình. Nhiều gia đình sử dụng loại thực phẩm này như một bữa ăn hàng ngày cho mỗi thành viên, giúp bổ sung năng lượng và thay thế một số bữa ăn phụ. Nhận thấy nhu cầu của người sử dụng ngày càng tăng, chị đã liên tục cải tiến và cho ra sản phẩm mới chất lượng hơn, hoàn thiện hơn. Tháng 6 năm 2021, chị Nga đã sản xuất thêm dòng sản phẩm chuyên biệt dành riêng

HỎI ĐÁP KỸ THUẬT:

Câu hỏi: Các loại hóa chất thường sử dụng trong nuôi trồng thủy sản và công dụng?

Trả lời: Vôi là tác nhân chính dùng xử lý đất và nước ao nuôi cũng được xem như chất diệt tạp và khử trùng trước khi thả giống, ngoài ra còn có tác dụng giảm độ chua (axit) trong đất, tăng kiềm, hòa tan các chất hữu cơ, kích thích tảo phát triển.

Chlorine có 2 dạng là Calci hypochloride và Natri hypochloride là hợp chất oxy hóa mạnh, có tính độc với tất cả các sinh vật dùng khử trùng nước, ao nuôi, bể ương dụng cụ. Chlorine có thể diệt tất cả các vi khuẩn, virus, tảo, phiêu sinh động vật trong nước. Với hàm lượng Chlorine 60%, có thể dùng từ 50 – 100 ppm để khử trùng đáy ao và 20 – 30 ppm để khử trùng nước ao. Trong ao có tôm thì hàm lượng dùng từ 0,08 – 0,1 ppm.

Formaldehyde (Formalin, Formol) sử dụng như chất khử trùng trong trại giống và ngoài ao nuôi, diệt nấm, vi khuẩn, ngoại ký sinh trùng trên tôm, cá. Lượng dùng từ 10 – 25 ppm khi bệnh bùng nổ nhưng phải có sẵn nước để thay để tăng cường oxy trong ao. Khi sử dụng trong ao nuôi thì ngưng cho tôm cá

cho phụ nữ sau sinh, dòng sản phẩm Ngũ cốc Min Min 30 loại hạt cao cấp, trong đó có thành phần nano curcumin chiếm tỉ lệ 95% (tương đương gấp 80 lần so với tinh bột nghệ thông thường) là bột ngũ cốc đầu tiên tại Việt Nam đưa công nghệ nano curcumin vào trong thành phần ngũ cốc. Các sản phẩm có mặt trên nhiều tỉnh, thành trên cả nước thông qua kênh bán hàng truyền thống và online, hiện có hơn 3000 mẹ bỉm sữa và các cá nhân bán hàng online sản phẩm của chị mang lại kinh tế, hiệu quả cao. Bên cạnh đó chị còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 9 lao động địa phương với mức thu nhập 8 – 10 triệu/người/tháng.

Bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, chị còn được sự quan tâm của Phòng Kinh tế huyện và Ngành nông nghiệp Thành phố luôn tạo điều kiện giúp đỡ để đưa sản phẩm Ngũ cốc Min Min ra thị trường. Thành quả ấy được thể hiện khi sản phẩm bột ngũ cốc Min Min đã được chứng nhận ISO 22000 – 2018, đặc biệt năm 2020, sản phẩm đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Từ khi sản phẩm được công nhận OCOP khách hàng tìm đến nhiều hơn. Đây là niềm vui, động lực giúp chị vững tin để tiếp tục xây dựng sản phẩm ngày càng lớn mạnh./.

Đăng Diện

ăn và sau 24 giờ phải thay nước. Trong trại giống có thể dùng từ 200 – 300 ppm từ 30 giây đến 1 phút để phòng bệnh MBV trên ấu trùng tôm sú.

Benzalkonium Chlorine (BKC) cũng là chất độc đối với vi khuẩn, virus, nấm,... hiệu quả nhanh hơn Formaldehyde. Liều dùng khi cải tạo ao 3 – 5 ppm ở mực nước 10 – 30cm và để kiểm soát mầm bệnh từ 0,3 – 1ppm ở mực nước 1m.

Iodine cũng tương tự như Chlorine là chất oxy hóa mạnh để diệt sinh vật, virus. Thuốc tím (KMnO4) là chất có khả năng oxy hóa chất hữu cơ, vô cơ và diệt khuẩn được sử dụng với nồng độ 1-2 ppm có tác dụng tăng hàm lượng oxy hòa tan, giảm chất hữu cơ trong ao.

Rotenone, Saponin được chiết từ rễ cây thuốc cá (Rotenone) và có nhiều trong bã hạt trà (Saponin) là chất độc với cá nhưng không độc với loài giáp xác. Được dùng để diệt cá tạp trong ao tôm hoặc ức chế hô hấp của cá, ngoài ra còn có thể xử lý bệnh mảng bám trên tôm./.

Theo thuy-sanvietnam.com.vn



HTX đang chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên

Khác với các Hợp tác xã khác đầu tư về chăn nuôi, cây trồng, con giống. HTX Tâm An có địa chỉ tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội lại chọn cây dược liệu để khởi nghiệp, kinh doanh phát triển. Chỉ qua vài năm hoạt động, đến nay HTX Tâm An trở thành một trong những đơn vị điển hình về sản xuất cây dược liệu và rau hữu cơ cho hiệu quả kinh tế cao.

Khi được hỏi con đường dẫn chị Nguyễn Thị Thu – Giám đốc HTX Tâm An chọn cây dược liệu để khởi nghiệp. Chị Thu chia sẻ: “năm lên 10 tuổi, tôi bị rụng tóc không rõ nguyên nhân, dù đã đi khắp các bệnh viện, uống đủ loại thuốc nhưng không khỏi. Chuyện tôi bị rụng tóc, phải đội tóc giả quanh năm suốt tháng làm tôi ám ảnh khi ra mắt bố mẹ bạn trai, lúc đó tôi đã mất tự tin vào chính mình. Được một người bạn (sau này là chồng) mách tôi đến gặp một thầy thuốc Đông y ở Thái Bình. Khi tôi gỡ tóc giả xuống, ông đi lấy cho tôi một túi dây bồ kết, hương nhu, sả... bảo mang về nấu nước gội. Chỉ sau một năm, tóc tôi mọc xanh trở lại. Lúc đó tôi hiểu và nhận được sự kỳ diệu của cỏ cây. Trong thời gian ấy tôi may mắn được thầy thuốc Đông y truyền cho tình yêu và kiến thức ban đầu về cây dược liệu.”

Xuất phát từ niềm đam mê với cây dược liệu và khát khao làm giàu trên mảnh đất quê hương, năm 2017 chị mạnh dạn thành lập HTX Tâm An, cùng 6 thành viên khác góp đất, chung vốn mua cây giống và canh tác các loại thảo dược để cung cấp cho doanh nghiệp. Thời gian đầu, HTX chọn những cây dược liệu quen thuộc, dễ trồng, dễ chăm sóc nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao để canh tác như đinh lăng, cà gai leo, chùm ngây... HTX thực hiện bán thô cho các đối tác.

Sau khi tích lũy nguồn vốn, HTX đầu tư dây chuyền sản xuất các loại trà đóng gói từ dược liệu như Trà chùm ngây, trà cà gai leo và một số mỹ phẩm chiết xuất từ dược liệu với thương hiệu Tâm An. Hiện nay, HTX Tâm An có 7 thành viên chính tham gia, có 20 đến 25 thành viên thời vụ. Từ những dược liệu này các sản phẩm của HTX tâm An đã có mặt tại hầu hết các hệ thống siêu thị lớn như Lotte, Aeon, Vinmart..., giúp các thành viên có thu nhập ổn định với mức thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng.

Nhớ lại thời gian khởi nghiệp, chị Thu chia sẻ thêm: “hơn 1ha canh tác cây thảo dược hiện nay của HTX từng là vùng đất trũng thấp, năng suất trồng lúa kém hiệu quả, một số diện tích thậm chí còn bị bà con bỏ không. Nhờ bàn tay chăm sóc của các thành viên HTX, giờ đây khu đất được cải tạo, mang lại giá trị kinh tế cao.”

Ngoài sản xuất trà túi lọc HTX Tâm An còn sản xuất các loại rau ngắn ngày theo thời vụ và canh tác hữu cơ. Dù sản lượng vẫn còn hạn chế nhưng nông sản hữu cơ của HTX hiện cho giá trị cao gấp 3 lần sản phẩm cùng loại được canh tác theo phương thức truyền thống. Đây cũng là nguồn nguyên liệu để HTX sản xuất ra bột rau, củ, quả sấy lạnh GIHO. Tất cả sản phẩm của HTX Tâm An đều được giám sát chặt chẽ về quy trình canh tác và chất lượng. Rau, củ được trồng hoàn toàn bằng phân bón hữu cơ như phân trùn, phân cá, phân ốc, phân chuồng được xử lý bằng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh... Rau sau khi sơ chế được rửa sạch, sục rửa ozone và đưa vào sấy lạnh để giữ được 93% dinh dưỡng có trong rau. Sau khi sơ chế và được sấy lạnh trong vòng 54 tiếng với công nghệ sấy lạnh, sẽ giúp cho nông sản giữ nguyên được giá trị dinh dưỡng.

Nhìn lại quá trình phát triển của HTX Tâm An, chị cho biết thêm: “kết quả được như ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội; Liên minh HTX Thành phố Hà Nội luôn theo sát, giúp đỡ HTX tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ. Nhờ đó nhãn hiệu Tâm An của HTX được nhiều người biết đến. Ngoài ra, HTX Tâm An còn liên kết với HTX Vinh Hà, HTX rau an toàn Tứ Xá để mở rộng quy mô sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.”

Là một HTX mới ra đời, chỉ sau 4 năm đi vào hoạt động, đến nay HTX Tâm An đã trở thành một trong những đơn vị điển hình về sản xuất cây dược liệu và rau hữu cơ cho hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, nhờ xây dựng được chuỗi liên kết, sản xuất tiêu thụ nên những sản phẩm của HTX Tâm An ngày càng được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng. Trong đó, sản phẩm bột rau, củ, quả, sấy lạnh GIHO đã được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao vào năm 2019. Ngoài ra, HTX còn nhận được nhiều giấy khen, giấy chứng nhận, kỷ niệm chương của UBND huyện Thường Tín và các đơn vị trao tặng về thành tích mà HTX đạt được.

Ngay từ khi mới mở HTX, chị Nguyễn Thị Thu đã chọn cái tên Tâm An cho các sản phẩm của mình, bởi chị luôn tâm niệm phải mang cái tâm của người sản xuất để trả lại cảm giác bình an, sự bình an cho người tiêu dùng./.

Đăng Diện

THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội chính thức thực hiện cách ly toàn xã hội trong thời gian 15 ngày. Trong ngày đầu cách ly xã hội, mang tâm lý đám đông, người dân ở một số nơi đã đổ xô đi mua sắm thực phẩm, rau, củ, quả và hàng hóa tại cửa hàng, siêu thị, chợ dân sinh nên đã tạo ra cảnh đông đúc và giá bán nhiều mặt hàng thực phẩm tại những điểm này cũng bị đội lên cao. Nhằm đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, trước đó Sở Công Thương Hà Nội đã làm việc với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố về phương án đảm bảo hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19. Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, đến thời điểm này nguồn hàng hóa thiết yếu dự trữ để phục vụ người dân tăng từ 30-50%. Nếu sức mua tăng nóng vài ngày thì nguồn hàng vẫn dồi dào. Hầu hết các hệ thống bán hàng đều chủ động nguồn hàng, kho dự trữ tại các tỉnh, dự trữ tại các hệ thống phân phối, tăng tối đa lượng dự trữ tại các siêu thị nên người dân không phải lo lắng đi mua hàng tích trữ gây mất ổn định thị trường, để trở thành điểm nóng lây lan bệnh.

Đối với mặt hàng lương thực: Giá bán lẻ các mặt hàng gạo trên thị trường dao động như sau: Gạo tám Thái có giá từ 18.000 – 20.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 16.000 – 17.000 đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng giá dao động từ 26.000 – 28.000 đ/kg. Đậu xanh tách vỏ có giá từ 42.000 – 45.000 đ/kg, đậu đen có giá từ 55.000 –56.000 đ/kg, lạc nhân vẫn dao động quanh mức từ 55.000 - 60.000 đ/kg,...

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần qua, giá lợn hơi tại thị trường Hà Nội ghi nhận ở mức từ 54.000 – 56.000 đ/kg, với mặt hàng thịt lợn bán lẻ tại các chợ dao động như sau: Thịt mông sẵn giá từ 120.000 – 125.000 đ/kg, thịt ba chỉ giá 140.000 – 150.000 đ/kg, xương sườn có giá 150.000 – 160.000

đ/kg. Đối với giá bán lẻ các mặt hàng gia cầm, thủy cầm tại hầu hết các chợ vẫn ghi nhận ở mức giá cao; Gà ta hơi dao động từ 130.000 – 140.000 đ/kg, vịt hơi trắng có giá từ 65.000-70.000 đ/kg, Bên cạnh đó giá bán các mặt hàng trứng cũng tăng đáng kể, điển hình như: Trứng gà Ai Cập có giá từ 2.500 – 2.700 đ/quả, trứng vịt có giá từ 2.800 -3.200 đ/quả, trứng gà ta có giá từ 4.000- 4.500 đ/quả, trứng chim cú giá 7.000 đ/chục. Đối với mặt hàng thủy hải sản giá bán ổn định, cá trắm giá từ 65.000 - 68.000 đ/kg, cá rô phi giá 40.000 - 45.000 đ/kg, cá chép từ 55.000 – 60.000 đ/kg, ngao có giá 18.000- 22.000 đ/kg, cua đồng có giá từ 180.000 – 220.000 đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Giá bán các mặt hàng rau, củ, quả trong tuần qua tăng nhẹ như sau: Rau cải mướt, cải ngọt có giá từ 17.000 – 20.000 đ/kg (tăng hơn so với tuần trước khoảng 3.000 đ/kg), rau muống có giá từ 5.000-6.000 đ/mớ, cà chua có giá từ 25.000 – 30.000 đ/kg, mướp hương có giá 14.000- 15.000 đ/kg, bí đao giá từ 13.000 – 15.000 đ/kg, dưa chuột giá từ 16.000 – 17.000 đ/kg, rau bắp cải có giá từ 16.000 – 18.000 đ/kg (tăng hơn so với tuần trước 4.000 đ/kg)... Đối với những mặt hàng trái cây trên thị trường giá bán cũng ổn định như sau: Dưa hấu miền Nam có giá 18.000-20.000 đ/kg, đào giá có giá từ 25.000 – 30.000 đ/kg, nhãn sớm có giá từ 40.000 – 45.000 đ/kg, chôm chôm có giá 25.000 – 30.000 đ/kg, xoài cát giá từ 35.000 – 40.000 đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 kéo dài cùng với chi phí vận chuyển tăng cao vì thế giá đầu vào của các mặt hàng phân bón thời gian qua đã tăng cao, dẫn đến giá bán lẻ tiếp tục duy trì ở mức giá cao. Đạm urê ngoại có giá từ 11.000 – 12.000đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 5.000 – 5.500 đ/kg, Kali giá 11.000 - 12.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 5.000 đ/kg./.

NB (TH)

* Thị trường thế giới

THÁI LAN KHÓ ĐẠT MỤC TIÊU XUẤT KHẨU 6 TRIỆU TẤN GẠO

6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Thái Lan chỉ xuất được 2,2 triệu tấn, giảm 21,03% so với cùng kỳ năm ngoái và rất khó đạt mục tiêu 6 triệu tấn.

Số liệu cho thấy, kim ngạch xuất khẩu gạo trong nửa đầu năm 2021 (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 23 tháng 6) của Thái Lan mới đạt trị giá 1,382 tỷ USD, giảm 28,14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Charoen Laothammathat, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan tình hình hiện nay không cho thấy dấu hiệu lạc quan cho hoạt động xuất khẩu gạo. Đặc biệt với việc đặt ra mục tiêu cả năm là xuất khẩu 6 triệu tấn gạo, trị giá 5 tỷ USD hay tương đương 150 tỷ bạt đang là một nhiệm vụ rất khó khăn. Dự tính Thái Lan nỗ lực cũng chỉ có thể xuất khẩu được 5,7 triệu tấn gạo trong năm nay.

Ông Charoen cho biết, để xuất khẩu 6 triệu tấn gạo thì mỗi

tháng người Thái phải xuất khẩu trung bình 500.000 tấn nhưng con số thực tế hiện đang thấp hơn mục tiêu.

Theo vị chuyên gia này, giá gạo Thái Lan vẫn đắt hơn các đối thủ cạnh tranh và điều đó ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu. Điều này là kết quả của việc đồng loạt tăng giá và hạn hán nên các thị phần đều bị giảm, kể cả sang các nước láng giềng như Malaysia.

Số liệu trong hai tháng đầu năm nay, Ấn Độ vẫn là nước xuất khẩu gạo nhiều nhất với 72.203 tấn, tiếp theo là Pakistan 19.575 tấn, Việt Nam 13.978 tấn, Myanmar 10.899 tấn, trong khi Thái Lan chỉ đứng thứ 5 với 6.059 tấn.

Hiện Bộ Thương mại đã phối hợp với Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan để tìm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng gạo của đất nước./.

Theo nongnghiep.vn

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 27 tháng 7 năm 2021

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Văn Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Lúa Khang Dân	Loại 1	9.000	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	Gạo Khang Dân	Loại 1	12.000	12.500	12.500	12.000	13.000	12.000	12.500	12.000	12.500	12.000
3	Gạo bắc thơm	Loại 1	15.000	17.000	18.000	15.500	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	15.500
4	Gạo Xi 23	Loại 1	13.000	13.500		14.000	13.000	13.000	13.500	14.000	14.000	14.000
5	Gạo Điện Biên	Loại 1	16.000	16.000	20.000	17.000	17.000	17.000	16.000	17.000	17.000	17.000
6	Gạo Hải Hậu	Loại 1		16.000	19.000	18.000	15.500	17.500	16.000	17.000	17.000	16.500
7	Gạo tám Thái	Loại 1	18.000	18.000	18.500	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
8	Gạo nếp cái hoa vàng	Loại 1	27.000	25.000	25.000	25.000	27.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Gạo nếp cẩm	Loại 1		30.000	30.000	28.000	30.000	30.000		32.000	32.000	32.000
10	Đậu tương	Loại 1		29.000		29.000	25.000		25.000			27.000
11	Đậu xanh có vỏ	Loại 1	45.000	42.000	47.000	45.000	40.000	41.000	43.000	42.000	40.000	45.000
12	Lạc nhân	Loại 1	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	60.000	60.000	55.000	60.000
13	Đậu đen	Loại 1	55.000	45.000		52.000	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	50.000
14	Ngô hạt	Loại 1	9.000	8.000	8.200	8.000	8.000	8.000	8.300	8.000	8.500	8.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 27 tháng 7 năm 2021

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Mê Linh	Hà Đông	Sơn Tây	Ứng Hoà	Đan Phượng	Thường Tín	Từ Liêm	Long Biên	Đông Anh	Thanh Trì
1	Đạm urê ngoại	Loại 1	10.000	10.000	10.000	11.000	13.000	12.000	12.000	11.500	10.500	10.500
2	NPK 5.10.3 Văn Điển	Loại 1	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	6.000	5.500	5.500	4.800	5.000
3	Kali	Loại 1	13.000	10.500	11.500	11.000	12.000	12.000	11.500	12.000	11.500	11.000
4	Lân Văn Điển	Loại 1	4.700	5.000	5.000	4.000	4.800	5.500	4.500	4.500	4.200	4.500
5	Lúa giống Khang dân	Loại 1			20.000	20.000	15.000	18.000	23.000	16.000	16.000	15.000
6	Lúa giống Thiên ưu 8	Loại 1						30.000	33.000		20.000	22.000
7	Lúa giống	Loại 1			25.000	22.000		22.000	23.000		23.000	
8	Bắc thơm	Loại 1			27.000	20.000		22.000	25.000		23.000	
9	Lúa nếp 97	Loại 1	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	45.000	45.000	42.000
10	Giống cây mít siêu sớm	Loại 1	25.000	45.000	40.000	40.000	65.000	35.000	40.000	35.000	35.000	30.000
11	Giống cây Xoài (Cát, Đài Loan)	Loại 1		40.000	25.000	40.000	65.000	35.000	40.000	35.000	35.000	30.000
12	Giống cây Na Thái	Loại 1	25.000	35.000	20.000	25.000	50.000	35.000	30.000	20.000	20.000	22.000
13	Giống cây bưởi Diễn	Loại 1			17.000	25.000	50.000	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
14	Ổi Đài Loan	Loại 1		20.000	20.000	30.000	50.000	20.000	30.000	15.000	15.000	15.000
15	Nhãn chín muộn	Loại 1	40.000	50.000	35.000	40.000		35.000	35.000	25.000	30.000	25.000
16	Lợn giống (7-8kg)	Loại 1	1.500.000		2.500.000	2.500.000	1.700.000	1.500.000	1.700.000			2.000.000
17	Vịt giống lai bơ	Loại 1	14.000	9.500	13.000	9.000		12.000	18.000	5.000	8.500	13.000
18	Giống ngan Pháp	Loại 1	20.000	10.000	13.000	13.000		9.000	14.000			14.000
19	Giống gà con lông màu	Loại 1	10.000		8.000	7.000	7.000	11.000	8.000	5.000	9.500	12.000
20	Giống Gà con trắng	Loại 1	14.000	13.000	15.000		13.000			13.000	13.000	22.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 27 tháng 7 năm 2021

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Thịt lợn móng sấn	Loại 1	100.000	120.000	120.000	110.000	110.000	100.000	120.000	120.000	110.000	110.000
2	Thịt lợn nạc thăn	Loại 1	110.000	130.000	130.000	120.000	140.000	110.000	140.000	130.000	120.000	120.000
3	Thịt lợn ba chỉ	Loại 1	125.000	150.000	140.000	120.000	140.000	125.000	150.000	150.000	130.000	120.000
4	Thịt bò thăn	Loại 1	280.000		260.000	260.000	270.000	250.000	280.000	280.000	250.000	260.000
5	Thịt bò móng	Loại 1	260.000	300.000	250.000	250.000	270.000	240.000	270.000	260.000	250.000	240.000
6	Gà ta hơi	Loại 1	120.000	280.000	120.000	125.000	130.000	110.000	135.000	130.000	130.000	125.000
7	Gà ta nguyên con làm sẵn	Loại 1	150.000	130.000	155.000	150.000	160.000	150.000	165.000	155.000	160.000	150.000
8	Gà công nghiệp hơi	Loại 1	38.000		36.000	35.000	35.000		36.000			38.000
9	Gà CN nguyên con làm sẵn	Loại 1	60.000	70.000	65.000	60.000	60.000	60.000	65.000	60.000	60.000	70.000
10	Vịt hơi	Loại 1	60.000	75.000	65.000	60.000	60.000	58.000	70.000	65.000	60.000	60.000
11	Vịt nguyên con làm sẵn	Loại 1	75.000	85.000	80.000	75.000	82.000	80.000	85.000	80.000	80.000	80.000
12	Ngan hơi	Loại 1		80.000	70.000	68.000	70.000	70.000	80.000	70.000	70.000	75.000
13	Ngan nguyên con làm sẵn	Loại 1	90.000	100.000	90.000	90.000	100.000	95.000	95.000	100.000	95.000	100.000
14	Trứng gà ta (quả)	Loại 1	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
15	Trứng vịt (quả)	Loại 1	3.000	3.000	3.000	2.800	3.000	3.800	3.000	2.800	2.800	2.800
16	Cá chép > 1kg	Loại 1	60.000	60.000	50.000	50.000	65.000	55.000	60.000	60.000	60.000	50.000
17	Cá trắm > 2kg	Loại 1	60.000	68.000	60.000	60.000	65.000	60.000	70.000	70.000	65.000	62.000
18	Cá quả	Loại 1	95.000	120.000	95.000	120.000	120.000	120.000		120.000	110.000	105.000
19	Ngao	Loại 1	18.000	20.000	22.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000
20	Tôm sú	Loại 1		650.000	750.000		600.000		680.000	650.000	550.000	560.000
21	Cua đồng	Loại 1	200.000	230.000	170.000	200.000	200.000	170.000	220.000	200.000	170.000	160.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CÚ QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 27 tháng 7 năm 2021

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Cam sành	Loại 1	40.000	40.000	40.000	35.000	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000	35.000
2	Dứa hấu Miền Nam	Loại 1	20.000	18.000	14.000	15.000	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000	18.000
3	Chôm chôm	Loại 1	30.000	30.000	25.000	25.000	35.000	25.000	30.000	25.000	30.000	30.000
4	Na	Loại 1	50.000	55.000	50.000	45.000	55.000	45.000	55.000	50.000	45.000	45.000
5	Dứa (quả)	Loại 1	8.000	10.000	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000	10.000	8.000	8.000
6	Đào	Loại 1	30.000	25.000	25.000	25.000	35.000	25.000	30.000	30.000	25.000	30.000
7	Quýt Sài Gòn	Loại 1	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Nhãn	Loại 1	30.000	35.000	30.000	30.000	40.000	25.000	40.000	35.000	30.000	30.000
9	Thanh long	Loại 1	25.000	30.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Xoài cát	Loại 1	35.000	35.000	30.000	30.000		30.000	45.000	35.000	35.000	35.000
11	Cà chua	Loại 1	20.000	25.000	22.000	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000	22.000	20.000
12	Bí đao	Loại 1	13.000	13.000	13.000	12.000	12.000	10.000	13.000	12.000	13.000	13.000
13	Khoai tây	Loại 1	14.000	15.000	14.000	15.000	13.000	13.000	15.000	14.000	15.000	14.000
14	Rau cải ngọt	Loại 1	16.000	18.000		17.000	17.000	17.000	20.000	16.000	16.000	18.000
15	Rau muống (mớ)	Loại 1	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000		5.000	4.000
16	Rau mồng tơi (mớ)	Loại 1	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
17	Dứa chuột	Loại 1	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000	14.000	17.000	16.000	15.000	15.000
18	Rau cải mớ (mớ)	Loại 1		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000
19	Mướp hương	Loại 1	10.000	12.000	12.000	10.000	12.000	10.000	15.000	14.000	12.000	13.000
20	Hoa hồng đỏ (bông)	Loại 1	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	4.000	3.000	4.000
21	Hoa ly hồng (cành)	Loại 1	20.000	30.000	27.000	25.000	25.000	27.000	30.000	27.000	28.000	25.000
22	Hoa cúc vàng (bông)	Loại 1	2.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	4.000	5.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 27 tháng 7 năm 2021

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Hà Giang	Bắc Ninh	Hải Phòng
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	Loại 1	7.500	8.000	8.000
2	Đậu tương	Loại 1	28.000	25.000	26.000
3	Đậu xanh tách vỏ	Loại 1	52.000	50.000	50.000
4	Lạc nhân	Loại 1	55.000	55.000	55.000
5	Miến dong	Loại 1	70.000	70.000	70.000
6	Thịt lợn hơi	Loại 1	57.000	56.000	56.000
7	Thịt mông sẵn	Loại 1	110.000	110.000	110.000
8	Gà ta hơi	Loại 1	130.000	120.000	120.000
9	Vịt hơi	Loại 1	70.000	60.000	58.000
10	Thịt bò thăn	Loại 1	250.000	250.000	250.000
11	Trứng gà ta (quả)	Loại 1	4.500	4.000	4.000
12	Trứng chim cút (10 quả)	Loại 1	7.000	6.500	7.000
13	Dưa hấu Miền Nam	Loại 1	15.000	15.000	15.000
14	Đào	Loại 1	25.000	25.000	25.000
15	Nhãn	Loại 1	30.000	30.000	30.000
16	Cà rốt	Loại 1	17.000	16.000	16.000
17	Hành tây	Loại 1	15.000	15.000	14.000
18	Chanh (quả tươi)	Loại 1	25.000	25.000	25.000
19	Hành củ ta khô	Loại 1	60.000	60.000	60.000
20	Tỏi ta khô	Loại 1	60.000	60.000	60.000
21	Mướp đắng	Loại 1	12.000	11.000	12.000

ĐỰ BẢO

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Công ty TNHH Thực phẩm Ngân Giang Đại diện: Tô Thị Thanh Vân	Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội ĐT: 0972.689.883	Chuyên cung cấp mồng tơi, mướp hương. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
2	Công ty TNHH Vương Linh Chi Boniface Đại diện: Vương Khương Duy	Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội. ĐT: 0929.299.299	Chuyên cung cấp rau cải chip, cải ngọt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
3	Công ty TNHH Tỏi đen Việt Nam Đại diện: Đỗ Khắc Hoạch	Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội ĐT: 0243.8800.768	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
4	Công ty cổ phần nghiên cứu chế biến nông sản, thực phẩm công nghệ cao Vạn An Đại diện: Trần Trung Anh	Số 15, ngõ 117 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội ĐT: 0243.857.0659	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo khô Vạn An, rượu đông trùng hạ thảo, sữa can xi ngựa bạch... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

**NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Công ty TNHH Tiến Thanh Đại diện: Hà Mạnh Tiến	Xóm 4, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0243.874.0767	Chuyên cung cấp sản phẩm gốm sứ Bát Tràng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
2	Công ty cổ phần gốm sứ Quang Minh Đại diện: Nguyễn Quý Sơn	Số 71 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0938.881.970	Chuyên cung cấp bộ tranh ghép gốm mosaic, bộ đĩa mosaic gốm... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
3	Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoa Sơn Đại diện: Nguyễn Văn Trung	Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ĐT: 0912.388.914	Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre đan như lọ hoa đan mây, túi mây đan... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
4	Công ty TNHH Mây tre đan Việt Quang Đại diện: Nguyễn Văn Tĩnh	Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ĐT: 0987.491.646	Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre đan như bộ đèn đan vảy rồng, làn đan mắt cáo, khay chữ nhật, hộp đựng giấy... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

**NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Đại lý gạo Đại diện: Chu Văn Tuyển	Xóm Chăm, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội ĐT: 0969.163.202	Chuyên cung cấp các loại gạo phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.
2	Đại lý gạo Đại diện: Chu Bốn	Xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội ĐT: 0342.475.859	Chuyên cung cấp các loại gạo phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.
3	Cơ sở kinh doanh mỳ gạo Đại diện: Thu Quyển	Tổ 5, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội ĐT: 0396.334.284	Chuyên cung cấp mỳ gạo phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.
4	Cơ sở kinh doanh mỳ gạo Đại diện: Kiều Loan	Xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội ĐT: 0968.435.439	Chuyên cung cấp mỳ gạo phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Quân	Xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0354.807.269	Chuyên cung cấp bò sinh sản phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.
2	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Đoàn Văn Lới	Thôn Khám Lâm, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0986.674.460	Chuyên cung cấp trứng gà, chim cú... phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.
3	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Đoàn Văn Định	Xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0969.318.168	Chuyên cung cấp trứng gà, chim cú... phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.
4	Trang trại nuôi trồng thủy sản Đại diện: Nguyễn Văn Hưng	Xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0988.095.996	Chuyên cung cấp cá trôi, trắm, chép... phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm sứ Đại diện: Bà Nguyễn Thị Nga	Ki ốt 116, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0983.733.086	Chuyên sản xuất, kinh doanh gốm sứ các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
2	Công ty TNHH Dệt may Thành Long Đại diện: Phạm Đình Thành	Xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0904.551.089	Chuyên sản xuất hàng dệt sẵn, bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
3	Công ty cổ phần Gốm sứ Nét Sơn Đại diện: Ngô Thị Phương Lan	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0904.220.559	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
4	Cơ sở sản xuất gốm sứ Đại diện: Nguyễn Thị Thủy	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0243.874.0278	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Công ty TNHH Huy Cúc Đại diện: Dương Quốc Huy	Phường Thăng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 0912.885.556	Chuyên cung cấp trà Huy Cúc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
2	Công ty CP chè Hà Thái – Thái Nguyên Đại diện: Nguyễn Thị Hiền	Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 0976.744.898	Chuyên cung cấp đinh đinh trà, Hà Thái trà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
3	HTX chè La Bằng Đại diện: Nguyễn Thị Hải	Xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 0984.591.897	Chuyên cung cấp trà La Bằng, đinh tâm trà, Thanh Hải trà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
4	HTX chè Hào Đạt Đại diện: Đào Thanh Hào	Xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 0988.746.042	Chuyên cung cấp chè móc câu, chè tôm nõn, chè đinh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.